



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง
เรื่อง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง
เพื่อใช้สำหรับการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒)

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ในประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีมติให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ประกาศตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อใช้สำหรับการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒) จำนวน ๗ อัตรา

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง จึงประกาศตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน ๗ อัตรา เพื่อใช้สำหรับการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ประกาศหมายเลข ๑ และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ประสงค์ขอย้ายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเรียงเอกสารตามรายละเอียดตัวชี้วัดองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒) รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒

อนึ่ง หากมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้นภายหลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง จะนำคำร้องขอย้ายไปใช้ในการพิจารณาต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นายสุพจน์ มณีรัตน์โชติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา
เพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗)

ลำดับที่	โรงเรียน	อำเภอ	เลขที่ตำแหน่ง	อัตรากำลังครู	ความต้องการวิชาเอก
๑	นราสิกขาลัย	เมืองบุรีรัมย์	๑๓๑๙๐๕	- ๓	จิตวิทยาและการแนะแนว
๒	นราสิกขาลัย	เมืองบุรีรัมย์	๙๙๑๒	- ๓	คอมพิวเตอร์
๓	เวียงสุวรรณวิทยาคม	แวง	๑๙๙๒๗	- ๑๒	คอมพิวเตอร์
๔	ศรีวารินทร์	ศรีสาคร	๒๖๗๗๔	- ๑๑	คอมพิวเตอร์
๕	บาเจาะ	บาเจาะ	๓๒๓	- ๔	สังคมศึกษา
๖	ธัญธารวิทยา	สุโขทัย	๒๐๙๒๕	- ๕	เคมี
๗	ต้นยางมีส	ระแงะ	๑๒๔๒๑๕	- ๑๑	จิตวิทยาและการแนะแนว



รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร
สำหรับผู้ประสงค์ขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ประสงค์ขอย้ายมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

เพื่อให้การจัดทำคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส ขอชี้แจงรายละเอียดการจัดส่งเอกสารคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ส่วนที่แยกออกจากเล่ม จำนวน ๑ ฉบับ เย็บมุมให้เรียบร้อย ประกอบด้วย

๑. แบบคำร้องขอย้ายฉบับจริงที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ลงนาม แบบคำร้องขอย้าย ผู้ขอย้ายกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน สำหรับประวัติส่วนตัว ข้อ ๔. ประสบการณ์ ให้ผู้ขอย้ายระบุประสบการณ์สอนในวิชาเอกที่สอน ทั้งนี้ ในแบบคำร้องขอย้ายต้องมีลายมือชื่อผู้ขอย้าย ผู้บังคับบัญชาลงนามครบถ้วน

๒. สำเนา ก.พ. ๗/ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน (วุฒิการศึกษาที่ระบุวุฒิมือ วุฒิเต็ม สถาบันการศึกษา ตำแหน่งและเงินเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. รายงานการประชุม/ความเห็น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หากยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ให้แนบบรรายงานความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้วย

ส่วนที่ ๒ เล่มเอกสารประกอบการพิจารณาการย้าย ให้ผู้ขอย้ายจัดทำเล่มเอกสาร ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส จำนวน ๑ เล่ม โดยในเล่มเอกสารแต่ละเล่ม ประกอบด้วย

๑. หน้าปก สารบัญ ให้จัดเรียงเอกสารตามตัวชี้วัดที่ สพฐ. กำหนด ใส่เลขหน้าให้เรียบร้อย

๒. งบหน้ารายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส

๓. เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบตัวชี้วัด

